



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
27 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร.เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ปี 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤต COVID-19" จัดโดยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เรียนรู้ผลกระทบของวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19 และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ศูนย์ข่าวแอสซีฟิค, js100, mcot, bangkokbiznews)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่พบว่า มีผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจำนวนมากถึง 16 ราย ซึ่งให้เห็นว่าหลายประเทศในโลกยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง การที่ สร.ตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่เดินทางเข้าประเทศไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวล หรือให้ประชาชนตื่นตระหนก แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีระบบตรวจจับ ฝ้าระวัง กักกันโรคที่เข้มแข็ง สามารถพบผู้ติดเชื้อได้เร็ว ป้องกันการนำเชื้อจากต่างประเทศมาแพร่ให้กับคนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ทำให้อากาศเย็นและชื้น เชื้อไวรัส มีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น อาจป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่าย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส และมักจะมีอาการป่วยใกล้เคียงกับโรคโควิด-19 ขอให้ทุกคนฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ และอาการสำคัญคือ “จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส” ภายหลังจากเดินทางไปในที่ชุมชน สถานที่แออัด ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs,ทีวีช่อง 5,NBT, thailandplus)

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังร่วมงานแถลงข่าวโครงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการสาธารณะแบบราง ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจระบบรถขนส่งสาธารณะแบบราง (รถไฟฟ้า)” ว่า ในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะประเภทรถไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคโควิด 19 ที่ต้องฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการของ สร. เน้นย้ำสวมหน้ากากทุกครั้งอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยรัฐ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซีฟิค, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nation weekend, springnews, tnnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศวันที่ 26 พ.ค.63 ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 16 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ แบ่งเป็น สหรัฐฯ 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย คูเวต 2 ราย กาตาร์ 1 ราย สวีเดน 1 ราย ตุรกี 9 ราย และสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 3,942 ราย รักษาหายเพิ่ม 8 ราย รวมรักษาหาย 3,788 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 94 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงเดิม 60 ราย

-นายกรัฐมนตรี ซึ่งผ่านเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” เรื่องโควิดและความสำเร็จของประเทศไทย เผยได้ลงนามข้อตกลงกับ ม.อ็อกซ์ฟอร์ด และบ.แอสตราเซนเนกา ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดได้ในระดับดีมาก และเป็นวัคซีนที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยจะมีการลงนามข้อตกลงเพื่อสั่งซื้อวัคซีนนี้ในวันที่ 27 พ.ย. คาดผลิตและใช้ได้กลางปีหน้า ขอให้ประชาชนยังเข้มมาตรการป้องกันในช่วงเทศกาล ไม่อยากเห็นการสูญเสียชีวิตและเศรษฐกิจเสียหายซ้ำ

-ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้(27 พ.ย.) นายกฯจะเป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่ดีกันดีโมเดิร์น ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นการจองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีน กับบริษัทแอสตราเซนเนกา บริษัทผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นนำ สัญชาติอังกฤษ-สวีเดน หลังจากที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 63 เห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนไทย โดยการจองล่วงหน้าและการจัดซื้อวัคซีน จำนวน 26 ล้านโดส ในวงเงิน 6,049 ล้านบาทเศษ ซึ่งสามารถครอบคลุมการรักษาคนไทย 13 ล้านคน หรือราว 20% ของจำนวนประชากร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, mcot)

-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ผ่านจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ วันที่ 2 คึกคัก ด้านผู้ประกอบการเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มวันผ่อนผันให้ขนถ่ายสินค้า สัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไป

ประเด็นผลกระทบ

1. วัคซีนโควิด-19'แอสตราเซนเนกา'อาจต้องเปิดวิจัยเพิ่มทั่วโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน)

-รายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก อ้างคำกล่าวของปาสคาล โฆเรียต ซีอีโอของแอสตราเซนเนกา ว่าทางบริษัทอาจเลือกดำเนินการศึกษาวิจัยใหม่เลย

ประเด็นข่าว

เพื่อประเมินการใช้วัคซีนของพวกเขาในปริมาณต่ำซึ่งผลออกมาดีกว่าการใช้วัคซีนหมดทั้งโดส โดยไม่เลือกที่จะเพิ่มเติมการทดลองในเข้าไปในกระบวนการศึกษาวิจัยในสหรัฐฯ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ คาดหมายว่าการทดลองเพิ่มเติม จะไม่ทำให้การอนุมัติจากคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปนั้นล่าช้า

-ขณะที่ แอสตราเซนeca กำลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตราความสำเร็จ ที่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนบอกว่า มันอาจลดครึ่งโอกาสที่วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแห่งนี้ จะได้รับอนุมัติจากคณะผู้ควบคุมกฎระเบียบจากสหรัฐฯและอียูอย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์หลายคนมีความสงสัยเกี่ยวกับความคงทนของวัคซีน หลังผลการทดลองที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พ.ย. เผยให้เห็นว่าวัคซีนทดลองมีประสิทธิภาพ 90% ในกลุ่มย่อยของอาสาสมัคร ซึ่งแรกเริ่มเกิดความผิดพลาดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ได้รับวัคซีนเพียงครึ่งโดส ก่อนต่อมาจะได้รับวัคซีนแบบเต็มโดส 1 หลอด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการรายวัน, 77ข่าวเด็ด, บ้านเมืองออนไลน์, ประชาชาติ, TNN, สำนักข่าวไทย, posttoday, xinhua, Infoquest, js100, Xinhua, bangkokbiznews, newtv, positioningmag Nationtv, kaohoon,)

-**สหรัฐฯ** ผลสำรวจในรัฐนิวยอร์ก มีแนวโน้มประชาชนเกือบ 1 ใน 4 จะไม่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ร้อยละ 35 ยืนยันจะฉีดวัคซีน และ ร้อยละ 34 อาจจะไม่ฉีด มีรายงานว่า ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการลดการเดินทางช่วงเทศกาลคริสต์มาส หน่วยงานด้านการคมนาคม แจ้งว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้คนเดินทางผ่านด่านรักษาความปลอดภัยของสนามบินกว่า 3 ล้านคน ส่วน นพ.แอนโทนี เฟาซี กังวลว่าการรวมตัวกันของผู้คนในสนามบินต่างๆ จะทำให้สหรัฐฯอาจควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้ก่อนถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาส

-**เยอรมนี** รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเตรียมขยายเวลาล็อกดาวน์จนถึงวันที่ 20 ธ.ค. และอาจผ่อนปรนข้อจำกัดเป็นครั้งแรกในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

-**รัสเซีย** มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิดเพิ่มขึ้น 524 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นวันเดียวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 38,062 ราย

-**อังกฤษ** พบยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 696 ราย ยอดผู้เสียชีวิตรวม 56,533 ราย ยอดผู้ป่วยรวม 1,557,007 ราย หลายฝ่ายกังวลว่า มาตรการผ่อนปรนข้อจำกัดในช่วงคริสต์มาสเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้น

-**ตุนิเซีย** รว.สธ.ประกาศฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ 20 % ของประชาชนในประเทศ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 64

-**อินเดีย** ขยายเวลาระงับบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ไปถึง 31 ธ.ค. ยกเว้นขนส่งสินค้าทางอากาศ และเที่ยวบินได้รับอนุญาตเฉพาะ ส่วนที่กรุงนิวเดลี มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน โดยตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มมากกว่า 5,000 ราย และผู้เสียชีวิตอีก 99 ราย กำลังพิจารณาประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวในช่วงเวลากลางคืน

-**มองโกเลีย** ตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากในพื้นที่ 9 ราย โดยมีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เข้ารับการกักตัวรวม 443 ราย

-**เกาหลีใต้** รายงานพบผู้ป่วยเพิ่ม 583 ราย ยอดผู้ป่วยรวม 32,318 ราย เนื่องจากเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนขนาดเล็กในกรุงโซล และจ.คยองกี ซึ่งเป็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม

-**จีน** ทางกระทรวงพบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็งนำเข้าจากเอกวาดอร์มีผลทดสอบเชื้อเป็นบวก ในมณฑลชานซี ขณะเดียวกันตลาดค้าส่งซินฟาตี้ในกรุงปักกิ่ง ประกาศระงับการจัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แช่แข็งและสัตว์น้ำ หลังมีรายงานการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แช่แข็งนำเข้าในหลายเมือง

-**สิงคโปร์** พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายแรกในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการติดเชื้อในชุมชน ทำให้รัฐบาลเลื่อนโครงการ Air Travel Bubble ระหว่างสิงคโปร์และฮ่องกง ออกไป 2 สัปดาห์ จากเดิมมีกำหนดจะเริ่มโครงการในวันที่ 22 พ.ย. หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อในฮ่องกงเพิ่มขึ้น

-**ฟิลิปปินส์** จะลงนามจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 2 ล้านโดส จากแอสตราเซนeca ในวันที่(27 พ.ย.)

-**อินโดนีเซีย** พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 5,534 คน เป็นตัวเลขผู้ป่วยรายวันที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ

-**สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก** มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก 60,821,229 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,428,913 ราย สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลก 13,139,882 ราย รองลงมาคืออินเดีย 9,266,705 ราย, บราซิล 6,166,898 ราย, รัสเซีย 2,187,990 ราย และฝรั่งเศส 2,170,097 ราย ส่วนประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านราย ได้แก่ สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี อาร์เจนตินา โคลอมเบีย และเม็กซิโก ทั้งนี้ การแพร่ระบาดได้ทวีความรุนแรงและรวดเร็วขึ้น โดยทั่วโลกติดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 10 ล้านรายภายในเวลา 3 เดือน และสู่ระดับ 20 ล้านรายภายใน 44 วัน, 30 ล้านรายภายใน 38 วัน, 40 ล้านรายภายใน 32 วัน, 50 ล้านรายภายในเวลา 22 วัน และ 60 ล้านรายภายในเวลาเพียง 16 วัน

วันสถาปนาการสาธารณสุข

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ คอลัมน์ สรรสาระ)

-สืบเนื่องจากวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง "กรมสาธารณสุข" โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าอนงยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก นับเป็นวาระแรกที่มีการใช้คำว่า "สาธารณสุข" และต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นกระทรวงสาธารณสุขจนมาถึงปัจจุบัน จึงถือว่าวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันสถาปนากรมสาธารณสุข"

ขับเคลื่อนแผนป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, อินโฟเควสท์)

ประเด็นข่าว

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน (Together Fight NCDs) ตั้งเป้าหมายในปี 65 ให้คนไทยลดการบริโภคน้ำตาลและโซเดียมลงร้อยละ 30 เพิ่มการออกกำลังกาย ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ลดผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงที่ไม่รู้ว่าตัวเองร้อยละ 50 และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาสสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้เกินครึ่ง ให้มีแกนนำด้านสุขภาพ ช่วยจัดมาตรการสร้างเสริมสุขภาพระดับองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแต่งตั้งคกก.ขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับกรม

ปลดล็อกใบพืชกัญชา-กัญชง ที่ไม่มีช่อดอก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, ข่าวสด, มติชน)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. ซีแจงกรณ์ อย.เตรียมเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. ... ให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ ว่า กัญชาทั้งต้น แต่เดิมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การปลดล็อกดังกล่าวเพื่อให้สามารถนำขึ้นส่วนต่างๆ ของต้นกัญชา ไม่ว่าจะเป็นกิ่ง ก้าน ใบ ลำต้น ยกเว้นยอดและช่อดอกนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพหรือแปรรูปได้มากขึ้น แต่การผลิตหรือการปลูกกรรมไปถึงการสกัดหรือแปรรูปต่างๆ ต้องทำในประเทศไทย ห้ามนำเข้าและเป็นไปตามกฎหมายที่ต้องควบคุม ผ่านการขออนุญาตจาก อย. ส่วนการปลูกกัญชา 6 ต้นนั้น อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติเสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 ที่จะปลดล็อกมากขึ้น แต่ยังมีเงื่อนไขต้องได้รับการอนุญาตเช่นกัน ประชาชนที่จะครอบครองและใช้ได้อย่างถูกต้องต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับอนุญาต ต้องไม่ให้นำไปใช้ในทางสันตนาการ สามารถตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ อย. <http://cannabis.fda.moph.go.th> ขณะนี้รอให้ อย.ส่ง (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าวมา เพื่อที่จะนำส่งให้กองกฎหมาย สำนักงานปลัด สธ. ตรวจสอบคำตกหล่น คำผิด และรูปแบบของประกาศให้ถูกต้องตามระเบียบ หลังจากนั้นจึงจะนำเสนอให้รมว. สธ. ลงนามในประกาศต่อไป

อบรมผู้ประกอบการ-ผู้สัมผัสอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, Chiangmainews)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สธ. ได้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยวางเป้าหมายในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ ปี 2561-2563 ให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารจำนวน 5 แสนคน ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร ที่กำหนดภายใน 16 ธ.ค.นี้ หากไม่ดำเนินการเข้ารับการอบรมตาม มีความผิดได้ตามมาตรา 68 ฝ่าฝืน กฎกระทรวงมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ติดต่อได้ที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ส่วนผู้ประกอบการหรือผู้สัมผัสจำหน่ายอาหารใดที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมสามารถแสดงความจำนงค์ได้ที่ สำนักงานเขต จังหวัด ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ สสจ.

สิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, newtv, thailandplus)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัย สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สปสช. กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ สปส. ประชุมหารือแนวทางผลักดันสิทธิประโยชน์ด้านการช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก โดยมีมติเห็นชอบ 1. จัดทำร่างข้อเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก โดยผนวกเข้ากับข้อเสนอการเข้าถึงการตั้งครรภ์คุณภาพโดยการเข้าถึงการรักษาโรคภาวะมีบุตรยากของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อจาก สปสช. เรียบร้อย 2. ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดบริการในส่วนต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้สิทธิการรักษา และ 3. หารือกับกระทรวงการคลัง ในการออกมาตรการลดหย่อนภาษี ให้กับคู่สมรสที่เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก

การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thailandplus)

- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผย โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี รักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง (Palliative care) แบบองค์รวม เน้นการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันและสหวิชาชีพอย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยและญาติ ให้การตอบรับการรักษาเป็นอย่างดี เตรียมขยายการรักษา Palliative care เขตสุขภาพละ 2 รพ. ปี 2564 ครอบคลุมทั่วประเทศ

โรคพยาธิตัวติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนรับประทานอาหารยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทานเนื้อสัตว์และผักสด ควรเลือกที่สด ใหม่ และสะอาด ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อนปรุงอาหารและหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากพยาธิตัวติด หากมีอาการผิดปกติสงสัยว่ามีตัวพยาธิในร่างกายให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไป

ระบบจองคิวออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้พัฒนาระบบจองคิวออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ชำระค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ในงานสถานพยาบาล คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลที่ขอรับรองด้านเทคโนโลยีช่วยการ

ประเด็นข่าว

เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ขออนุญาตดำเนินการตั้งครุฑแทน การประกอบโรคศิลปะ 8 สาขา 2 ศาสตร์ การโฆษณาสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา พนักงานนวด ผู้ดำเนินการสปา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเป็นระบบที่เลือกกำหนดวันและเวลาในการจองคิว ทำรายการผ่านคอมพิวเตอร์ PC Tablet หรือมือถือทำได้ทุกที่ และจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง ได้เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th) หรือระบบจองคิวออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (queue.hss.moph.go.th) สอบถามที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน กรม สบส. 1426

ประชุมจีน-อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)

- นพ.สราวุฒ บัญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าร่วมประชุมย่อยเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ในการประชุมจีน-อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 3 : เส้นทางสายไหมด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิดหลัก "Building a China-ASEAN Community of Health through Solidarity and Cooperation" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับนโยบายและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพโภชนาการ ภายใต้ธีม "การจัดตั้งแพลตฟอร์มเพื่อความร่วมมือและการสื่อสาร สำหรับการร่วมสร้างประชาสังคมจีน - อาเซียนด้านความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการสำหรับทุกคน" โดยการประชุมย่อยครั้งนี้ เน้นเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร นโยบายโภชนาการและสุขภาพ รวมทั้งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG2 ในการขจัดความหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน SDG3 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกๆ ช่วงอายุ ภายในปี 73

พ่อแม่บริจาคกระจกตาลูกชายสมองตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, kapook, ejan, tnntailand)

- เพชบุ๊กเพจ รพ.นครพิงค์ เล่าเรื่องราวของความเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ กรณีพ่อแม่หนุ่มวัย 24 ทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้ายให้ลูกชาย ที่มีภาวะสมองตาย ซึ่งทางการแพทย์ถือว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้ว โดยตัดสินใจบริจาคกระจกตาแก่ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

เวทีประชุมวิชาการสุราระดับชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

- ภญ.อรทัย วลีวงศ์ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กล่าวในเวทีประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 11 ว่า การได้รับสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอิทธิพลต่อการเริ่มต้นดื่มและการดื่มน้ำหนักของเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีเทคนิคทางการตลาดของบริษัท ดึงดูดเยาวชนสร้างนักดื่มหน้าใหม่ในยุคการค้าเสรีและยุคดิจิทัล มีการโฆษณาแพร่หลายในทุกทิศทางจนกลายเป็นปัญหาข้ามพรมแดน เพราะบริษัท เหล้ายักษ์ใหญ่ย้ายฐานการตลาดสู่ประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย หากประเทศใดไม่มีกฎหมายควบคุมจะต้องแบกรับผลกระทบที่ตามมาจากการบริโภคแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ประชาคมโลกเห็นปัญหาและกำลังร่วมมือขับเคลื่อนข้อตกลงกฎระเบียบระหว่างประเทศจัดการ

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

- นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย สธ. ในการย้ายหน่วยบริการ เกิดสิทธิทันที่ไม่ต้องรอ 15 วัน จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค.64 โดยเป็น 1 ใน 4 ของการพัฒนาระบบบริการในระบบบัตรทองที่จะช่วยลดขั้นตอนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการรับบริการประชาชน อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้เอง แต่ยังคงใช้ข้อบังคับการลงทะเบียน พ.ศ.2562 ที่ยังต้องมีหลักฐานการพักอาศัยจริง เพื่อป้องกันการย้ายหน่วยบริการโดยไม่มีเจตนาจำเป็น

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

